

UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ Y TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 29/CV-SYT

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Vv chuẩn bị hậu cần và phương án đáp ứng theo từng cấp độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Sóc Trăng.

**"HỎA TỐC"**

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh Sóc Trăng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 10 giờ sáng nay, ngày 11/3/2020, trên thế giới đã ghi nhận có 118.856 người mắc bệnh Covid-19, 4.292 người tử vong. Dịch bệnh đã lây lan ra 105 Quốc gia và vùng lãnh thổ có ca mắc bệnh.

Tại Việt Nam, tính đến 10 giờ sáng ngày 11/3/2020 có 35 trường hợp mắc bệnh Covid-19, 16/35 trường hợp đã được chữa khỏi bệnh và đang có 113 trường hợp nghi ngờ bệnh (có dấu hiệu sốt, ho, đến vùng dịch) đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ, điều trị, chờ kết quả xét nghiệm.

Tại Sóc Trăng, tính đến 10 giờ sáng ngày 11/3/2020 có 15 trường hợp cách ly tại khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh; 603 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 9; 12 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ bệnh được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cho kết quả âm tính và 213 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú.

Theo nhận định của Bộ Y tế, bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao tại cộng đồng trong đó có tỉnh Sóc Trăng nếu chúng ta không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống do các nguyên nhân sau:

+ Trường hợp bệnh có thể xâm nhập vào tỉnh ta thông qua khách du lịch, người lao động về từ vùng có dịch, có sự gia tăng đi lại, công tác giữa các khu vực và quá trình tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly tại tỉnh nhà.

+ Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào nâng cao thể trạng, cách ly nguồn bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây lan tại cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/3/2020 về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tỉnh Sóc Trăng với 5 Cấp độ dịch bệnh.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở Y tế (đơn vị thường trực) đã xây dựng

phương án hậu cần và dự trù kinh phí để đáp ứng đến Cấp độ 3 của Kế hoạch. Tuy nhiên trước diễn biến dịch bệnh là rất khó lường, để chủ động kế hoạch đáp ứng với các Cấp độ 4 và 5 cần có sự tham gia tích cực về mọi mặt của toàn thể các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như Kế hoạch đã nêu.

Chính vì vậy, qua văn bản này, Sở Y tế kính đề nghị Quý Sở, ban, ngành căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành để:

1. Xây dựng phương án triển khai thực hiện của ngành mình ứng theo từng cấp độ (từ 1 đến 5) và Dự trù kinh phí theo các hoạt động của ngành mình ở Cấp độ 4 và 5, gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày **16/03/2020**.

2. Tổ chức ngay việc tổng vệ sinh tại công sở, nơi làm việc, các trụ sở của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn tỉnh... sau khi tổng vệ sinh đề nghị liên hệ với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để được hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc như: đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách; tạo môi trường, phòng làm việc thông thoáng, sạch sẽ, vệ sinh; vệ sinh cá nhân và nâng cao thể trạng... phòng, chống dịch bệnh.

3. Các cơ quan, đơn vị nếu có người phải áp dụng một trong các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đề nghị thủ trưởng đơn vị phối hợp chặt chẽ để cùng thực hiện nghiêm túc và thường xuyên động viên, hỗ trợ các cán bộ, công nhân viên chức phải áp dụng các biện pháp cách ly yên tâm hợp tác để góp phần cho sự thành công của công tác chống dịch tại địa phương.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VP; KH-TC.



BS. Trần Văn Khải